
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๔ 

เม่ือวันศุกรท์ี่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Webex meeting 

 *********************** 
 

ผู้มาประชุม  
๑. รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ประธานกรรมการ
๒. ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี กรรมการและเลขานุการ
๓. รศ.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย       กรรมการ
๔. รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
๕. ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ
๖. อ.ธนกฤต เนียมหอม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ย่ังยืน กรรมการ
๗. รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ
๘. รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
๙. รศ.จารุวรรณ ธาดาเดช หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๐. รศ.อุษา เล็กอุทัย รักษาการหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๑. รศ.สุรินธร กลัมพากร รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๒. รศ.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ
๑๓. ผศ.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ
๑๔. ผศ.ธนาศรี  สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ
๑๕. รศ.มณฑา เก่งการพานิช หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ
๑๖. รศ.สุพพัต ควรพงษากุล รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ
๑๗. ผศ.กรวรรณ ยอดไม้ รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ
๑๘. ผศ.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ
๑๙. รศ.พัชราพร เกิดมงคล ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ
๒๐. รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๑. ผศ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๒. ผศ.มลินี  สมภพเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา  กรรมการ 
๒๓. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้ช่วยคณบดีและผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจาก

สํานักงานคณบดี 
กรรมการ

๒๔. นางยุพดี รักษ์มณ ี ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.พรพิมล กองทิพย์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม  

๑. นางสาวสุนันทา ไตรภพ รักษาการหัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
๒. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 



 

 

๒

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 
รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีเป็นประธานในที่ประชุม จากน้ันได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 
    ๑.๑ เรื่องแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะฯ 

 ๑.๑.๑  เรื่องแสดงความยินดี  
  ๑)  แสดงความยินดี ผศ.วันวิสาข์ ศรสีุเมธชัย ในโอกาสได้รับรางวัลคะแนนนิยม ประเภท 
Poster จากผลงาน: การสร้างสรรค์นวัตกรรมคัดกรองมะเร็งช่องปากเบ้ืองต้น เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ระดับชุมชนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) งานมหกรรมมหิดลเพ่ือสังคม (MUSEF 
2021) วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  ๒) แสดงความยินดี รศ.จารุวรรณ ธาดาเดช ในโอกาสได้รับ Certify the status of Senior 
Fellow (SFHEA) ของประเทศอังกฤษ เมือ่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
  ๓) แสดงความยินดี รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ นายกสมาคมพยาบาลนมแม่แห่งประเทศไทย 
และที่ปรึกษาศนูย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) อนามัยครอบครัว รุ่นที่ ๓ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น สตรี
ไทยดีเด่นประจําปี ๒๕๖๔ จาก สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
  ๔) แสดงความยินดี รศ.จินตนา อาจสันเที๊ยะ ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข ในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น ระดับยอดเย่ียม ใน
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  ๕) แสดงความยินดี รศ.นิทัศน์ ศริิโชติรัตน์ อดีตอาจารย์ประจําภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๖) แสดงความยินดี อาจารย์กรวรรณ ยอดไม้ อาจารย์ประจําภาควิชาอนามัยครอบครัว                 
ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ๗) แสดงความยินดี อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลยัทักษิณ ศษิย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข
ศาสตร์) สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลกัสูตรภาคปกติ) ปัจจุบันกําลังศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสได้รบัการเชิดชูเกียรติ บุคลากรตัวอย่างด้าน
การบริการวิชาการประจําปี ๒๕๖๓ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ 
   

    ๑.๒   เรื่องสําคัญ 
    ๑.๒.๑  เรือ่งแจ้งจากทีมบริหาร 

   ๑) ประธานฯ แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งน้ี ได้ลดการใช้กระดาษ 
ส่งผลในการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์  ๑๘๓ ปอนด์ 
   ๒) จากที่ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นในส่วนของคณะ จํานวน ๔ ราย 
     (๑) อาจารย์อาทิตย์ โพธ์ิศรี   เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     (๒) อาจารย์ยุวนุช   สัตยสมบูรณ์  เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     (๓) ผศ.วิรินธ์ิ กิตติพิชัย   เป็น  รองศาสตราจารย์ 
     (๔) รศ.จงจนิต์ ผลประเสรฐิ  เป็น ศาสตราจารย์ 



 

 

๓

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
 ๑.๒.๓  เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์ 
  ผศ.พัชราพร เกิดมงคล แจ้งด้วยวาจาว่า ได้รับเรื่องจากประชาคมเพ่ือสอบถามทีมบริหาร ดังน้ี 

๑)  การดําเนินการโครงการ YMID ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. โดยมี       
รศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ รับผิดชอบโครงการ  ณ อาคารเทพนม เมอืงแมน คณะมแีนวทางให้เช่าห้องหรือ
ทําสัญญาเช่าห้องอย่างไร  

๒)  ขอให้ช้ีแจงความเป็นมาของโครงการศูนย์สง่เสริมสุขภาพมหานคร ซึ่งมคีณะเป็นเจ้าภาพ
หลัก มีการดําเนินการอย่างไร  

๓)  ขอให้มีการทบทวนการดําเนินการรับงานบริการวิชาการของอาจารย์ภาควิชาโภชนวิทยา 
ซึ่งยังไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์จากคณะ  

ประธานฯ ได้ช้ีแจงข้อสอบถามในประเด็นต่างๆ ดังน้ี  
๑) ประเด็นโครงการ YMID และ โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพฯ 
  ประธานฯ แจ้งขอให้ ผศ.อังสนา บุญธรรม และผศ.สุคนธา ศิริ ซึ่งได้ร่วมเป็นคณะทํางานใน 

โครงการฯ ให้ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติม 
ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งว่า เป็นโครงการต่อเน่ืองที่ดําเนินการภายใต้โครงการ YMID ซึ่ง     

มีอธิการบดีเป็นประธาน คณะได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ทําหน้าที่ประสานงานการสร้างเสริมสุขภาพย่าน
นวัตกรรมการแพทย์โยธี โดยในขณะน้ันตนเองได้ทําหน้าที่ในตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ ทั้งน้ี
งบประมาณการขับเคลื่อนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ YMID จะเป็นประโยชน์ต่อคณะ เพ่ือให้อาจารย์  
เข้ามามีส่วนร่วมงานวิจัย เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเรียนการสอน และเทคโนโลยีต่างๆ คาดว่าทางโครงการฯ อยู่
ระหว่างการแต่งต้ังคณะกรรมการ และในขณะน้ีได้ดําเนินการภายใต้คณะทํางานของภาควิชาอนามัยชุมชน เพ่ือ
เตรียมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ได้เริ่มสาํรวจพ้ืนที่ในการนํานักศึกษาลงพ้ืนที่ในเขตเมืองและรอบๆ คณะ 
ส่วนการใช้สถานที่ของคณะบริเวณดังกล่าว น่าจะมีการตกลงในคณะกรรมการ YMID เมื่อคณะได้รับการแต่งต้ัง
เป็นศูนย์ข้อมูลแล้วต้องมีสถานที่ในการติดต่อประสานงานภายใต้การดูแลของคณะฯ และการประสานงานของ 
YMID 

ประธานฯ แจ้งเพ่ิมว่า โครงการ YMID เป็นของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือ 
ซึ่งคณะจะได้ประโยชน์จากโครงการน้ี และคณะควรมีส่วนช่วยคือ สถานที่ ซึ่งม ีรศ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 
ทํางานในนามคณะ และมีอาจารย์ท่านอ่ืนๆ ร่วมด้วย ขณะน้ียังมีงานวิจัยของภาควิชาที่อยู่ภายใต้โครงการ 
YMID ส่วนเรื่องการเร่งการเปิดศูนย์ฯ เน่ืองจากจะต้องเปิดตามกรอบเวลางบประมาณ ในการดําเนินการเพ่ือรีบ
เก็บข้อมูล และนําเสนอผลงาน ให้ตรงตามระบบการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ  

ในส่วนการดําเนินงานของคณะ ทีมบริหารมีแนวทางที่จะดําเนินการในการสนับสนุนการ
ทํางาน ซึ่งได้แจ้งแนวทางให้ทราบในการเย่ียมภาควิชา (PA Visit) คือ บุคคลใดก็ตามท่ีทําประโยชน์ให้คณะ ใน
เรื่องของการหารายได้และการสร้างผลงาน คณะยินดีสนับสนุนในการใช้พ้ืนที่และหรือใช้สิ่งอํานวยความสะดวก 
โดยจะไม่คิดในเรื่องของค่าเช่าพ้ืนที่ แต่เพ่ือให้ชัดเจนจะจัดทําเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ แล้วนํามาหารือในที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ต่อไป  ในส่วนของเตรียมแต่งต้ังคณะกรรมการทีเ่ก่ียวขอ้งกับโครงการ 
YMID ทั้งหมด จะแต่งต้ังจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินการของโครงการฯ แต่ขอเวลาในการบริหาร
จัดการเพราะมีหลายโครงการ  เช่น โครงการ U2T ที่อําเภอสูงเนิน ในปีงบประมาณน้ีจะเข้ามาในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ อีก ๓ เขตด้วย จึงจะผนวกคณะกรรมการเข้าด้วยกัน  จุดเด่นของโครงการท้ังของ YMID และ U2T 
คือ เป็นงานสาธารณสุขที่ลงชุมชน และเป็นชุมชนเมือง ซึ่งจะเป็นงานใหม่สําหรับคณะ ถ้าการดําเนินการประสบ



 

 

๔

ผลสําเร็จจะเป็นการบุกเบิกงานที่ทําให้เห็นว่าคณะฯ สามารถเกี่ยวข้องกับ Mega City ซึ่งจะทําเป็นโครงการ
ต่อเน่ืองแบบย่ังยืน จึงขอให้ทกุคนเปิดใจใหก้ารสนับสนุน ส่วนข้อห่วงใยยินดีรับฟัง  

ผศ.สุคนธา ศิร ิแจ้งว่า โครงการ YMID เป็นความร่วมมือหลายส่วน เช่น คณะปฏิรูป สปสช. 
กทม.สช. ในสว่นของคณะอยู่ระหว่างดําเนินการโครงการ Digital Health เป็นโครงการนําร่องในพ้ืนที่ย่าน 
YMID ช่วยให้คณะไม่ต้องพานักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานต่างจังหวัด และในขณะน้ีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเข้ามาใช้
พ้ืนที่ฝึกภาคสนามด้วย ซึ่งต่อไปในอนาคตถ้านึกถึง โครงการ YMID จะต้องนึกถึงคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
โครงการ Digital Health กินอยู่ดีแพตฟอร์มที่กําลังดําเนินการ เก่ียวข้องกับการเฝ้าระวังต้ังแต่ COVIC-19 ถึง 
NCD เป็นเรื่องใหม่และท้าทาย หัวหน้าโครงการฯ จะลงสํารวจในชุมชนร่วมกับชาวบ้าน และมีการติดตามการ
ทํางาน ถ้ามีโอกาสเสนอให้เชิญหัวหน้าโครงการฯ มาแจ้งเรื่องโครงการให้ทราบต่อไป 

รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ แจ้งว่า โครงการ YMID เป็นโครงการบริการวิชาการเหมือน
โครงการที่อาจารย์ท่านอ่ืนดําเนินการ ดังน้ันคณะมีการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกส่วนกลาง แต่ยังไม่เห็น
ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของโครงการเข้าคณะ จึงขอให้มีการแจ้งรายรับเข้าคณะให้ชัดเจน 

๒)  กรณีเน่ืองจากได้รับจดหมายน้อยในประเด็นของอาจารย์ภาควิชาโภชนวิทยา เช่นเดียวกับ
สภาอาจารย์คณะ จึงขอแจ้งว่า คณบดีจะให้ความสําคัญกับประเด็นความห่วงใยและข้อกังวล ทุกกรณีคณบดีจะ
รับฟังแต่ขอให้ดําเนินการทําหนังสือตามช่องทางที่ถูกต้อง เน่ืองจากข้อทักท้วงหรือข้อแนะนําต่างๆ มีทั้งผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์และไม่ได้ผลประโยชน์ จึงต้องการให้เกิดความเป็นธรรมร่วมกัน  

นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ประกาศฯ การรับบริการวิชาการกรณีของ 
ภาควิชาโภชนวิทยา ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จะติดตามให้ว่าอยู่
ระหว่างการตรวจจากกองกฎหมาย ซึ่งกองกฎหมายจะตรวจในเรื่องความถูกต้องของการใช้ภาษาของประกาศฯ 
ส่วนรายละเอียดของประกาศจะเป็นไปตามมติของที่ประชุมที่ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีผลให้ดําเนินการรับงานได้
ต้ังแต่วันที่ ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  ส่วนตัวประกาศฯ จะติดตามและแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
  รศ.พัชราณี ภวัตกุล แจ้งว่า ด้วยการดําเนินงานเป็นโครงการภายใต้ OPHETS มีอัตรา
ค่าบริการ เจ้าของโครงการ : คณะ คือ ร้อยละ ๗๐: ๓๐ สดัส่วนรายได้จึงไม่ได้ผ่านเข้าภาควิชาโภชนวิทยา 
เพียงแต่ทําหนังสือผ่านภาควิชาโภชนวิทยาถึงคณบดีในการขอจัดต้ังโครงการฯ 
 รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ แจ้งเพ่ิมเติมว่า จากคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 
๘/๒๕๖๔ ที่ประชุมเห็นด้วยเน่ืองจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อคณะ แต่ขอให้หารือภายในภาควิชาที่ยินดีให้
บุคลากรมาทําโครงการ และเรื่อง PA ของอาจารย์ นอกจากน้ียังมีข้อกังวลเรื่องรายรับ-รายจ่าย และการใช้
เครื่องมือให้ถูกต้องชัดเจนตามระเบียบที่คณะกําหนด 
 ประธานฯ แจ้งว่า จะเร่งติดตามประกาศฯ และจะหารือกับทีมงานโครงการฯ ในการรับงานให้
รอจนกว่าจะมีประกาศฯ แจง้ออกไป ในส่วนการใช้เครื่องมือกับภาควิชาฯ เป็นไปตามอัตราและระเบียบที่คณะ 
กําหนด 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔   
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  โดยไมม่ี
การแก้ไข 
 ที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 



 

 

๕

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพื่อพิจารณา    
 ๓.๑  การเสนอขอปรับปรุงย่อยรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒) 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า สืบเน่ืองหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  สาขา
วิชาเอกอนามัยชุมชน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอปรับเปลี่ยนรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ประจําหลักสูตร เน่ืองจาก ผศ.ณิชชาภัทร ขันสาคร ได้ย้ายสังกัดภาควิชา จึงขอปรับเปลี่ยนเป็น อาจารย์         
ระพีพันธ์ จอมมะเริง เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร โดย ผศ.ณิชชาภัทร          
ขันสาคร ยังคงเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) อน่ึง หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบ    
จากที่ประชุมต่างๆ ดังน้ี  
          - ที่ประชุมคณะกรรมการหลกัสูตรระดับปริญญาตร ีครั้งที ่๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๑๓ กันยายน ๒๕๖๔   
          - ที่ประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 
          - ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และ
งานบริหารการศึกษาฯ ได้ส่งหนังสือเสนอขอปรับปรุงย่อยไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล  หนังสือที่ อว ๗๘/๒๕๗๐ 
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรยีบร้อยแล้วน้ัน  

  แต่เน่ืองจากสาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร โดยรศ.พัชราณี ภวัตกุล  ได้ไป
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท จึงทําให้รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความซ้ําซ้อน
กัน จึงขอปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม คือ รศ.พัชราณี ภวัตกุล เปลี่ยนเป็น รศ.เรวดี       
จงสุวัฒน์ แต่ รศ.พัชราณี ภวัตกุล ยังคงเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)    
  ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานจริง จึงขอเสนอปรับปรุงย่อยหลักสูตรดังกลา่วฯ ครั้งที่ ๒ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจําหลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครัง้ที่ ๒) 
 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
  
 ๓.๒  การเสนอขอปรับปรุงย่อยรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร   
วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความ
ประสงค์เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เน่ืองจากอาจารย์สุทธินันท์  ฉันทธ์นกุล      
ได้ครบวาระการเกษียณอายุการปฏิบัติงาน  และรศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ จะย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ในการน้ีหลักสูตรฯ จึงขอเพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาํนวน ๒ ท่าน คือ    
ผศ.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ และอาจารย์เด่นศักด์ิ ยกยอน เพ่ือทําหน้าที่ทดแทน ซึ่งรศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ  
ยังคงเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเช่นเดิม รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจําหลักสูตร วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (หลักสตูรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 



 

 

๖ 

 ๓.๓  การเสนอขอปรับปรุงย่อยรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
วท.ม.(โรคติดเช้ือและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ มีความประสงค์
เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาดทางการ
สาธารณสขุ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เน่ืองจาก ผศ.ชนม์ชนก เมืองนาโพธ์ิ 
ไม่ต่อสัญญาปฏิบัติงาน จึงขอปรับเปลี่ยนเป็น ศ.ลีรา กิตติกูล มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน อีกทั้ง
เพ่ิม รศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม, รศ.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี และอาจารย์จริาลักษณ ์นนทารักษ์ เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร  โดยมีหน้าทีใ่นการสอน และควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาในหลักสูตรฯ รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจําหลักสูตร วท.ม. (โรคติดเช้ือและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) (หลกัสตูรภาคปกติ
และภาคพิเศษ) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
 ๓.๔  การเสนอขอปรับปรุงย่อยรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจําหลักสูตรและ 
อาจารย์พิเศษ หลักสูตร พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข มคีวามประสงค์
เสนอขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตร
ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีสาระในการปรับปรุงหลักสูตร คือ เน่ืองจากมี
อาจารย์ที่เกษยีณอายุการปฏิบัติงาน จึงขอปรับรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาํหลกัสูตร และ
อาจารย์พิเศษ เพ่ือใหก้ารบรหิารจัดการหลักสูตรฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณามีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ หลักสูตร พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) (หลกัสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
 ๓.๕  การเสนอแต่งต้ังอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) จํานวน ๓ ราย  
 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่า ด้วยภาควิชา /หลักสตูร ได้เสนอแต่งต้ังอาจารย์สมทบ 
(Adjunct Staff) รวม ๓ ราย ดังน้ี 

๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีความประสงค์ขอเสนอแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) เพ่ือปฏิบัติงานให้หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน ๒ ราย ซึ่งเป็นผู้มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุข และมี
ประสบการณ์เชิงวิชาการจํานวนมาก คือ 

๑)   Associate Professor Dr. Don Eliseo Lucero-Prisno III 
      Faculty of Management and Development Studies University of the 

Philippines, Open University, Los Baños, Laguna, Philippines 
ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถงึวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 



 

 

๗

๒)    Associate Professor Dr. Feng- Jen Tsai 
Taipei Medical University, Taiwan 

    ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
 ๒. ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มีความประสงค์ขอเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
อาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) เพ่ือปฏิบัติงานของภาควิชา ๑ ราย คอื คือ Professor Dr. NÄYHÄ Simo 
Paavo ซึ่งเป็นผู้มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมี
ประสบการณ์ในเชิงวิชาการจํานวนมาก  
  ซึ่งผู้เสนอแต่งต้ังได้มีการมอบหมายภาระงานเมื่อได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์สมทบ (Adjunct 
Staff)  ของทั้ง ๓ ราย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งต้ังอาจารย์สมทบ (Adjunct Staff) จํานวน ๓ ราย โดย
มีระยะเวลาตามที่เสนอ ได้แก่ 

๑) Associate Professor Dr. Don Eliseo Lucero-Prisno III 
๒) Associate Professor Dr. Feng- Jen Tsai 
๓) Professor Dr. NÄYHÄ Simo Paavo 

 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
 ๓.๖  การเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดล 
      ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๖๒    
ข้อ ๖ ได้กําหนดคุณสมบัติผู้ทีจ่ะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ และข้อ ๗ ใหห้ัวหน้าส่วน
งานเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๖ ของขอ้บังคับฯ ดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังโดยให้
ดําเนินการตามเวลาอันสมควรน้ัน  
      เพ่ือให้การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เหมาะสม ตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว คณบดี จึงขอเสนอช่ือ ศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง
เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
       ประธานฯ แจ้งว่า การแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ จะต้องดูว่าผลงานทําคุณประโยชน์ต่อ
คณะ  
  รศ.มณฑา เก่งการพานิช แจ้งว่า โดยหลักการเสนอช่ือต้องมาจากความต้องการของคณะ และเสนอ
ว่าสมควรได้รับการแต่งต้ัง เน่ืองจากทําคุณประโยชน์ต่อคณะ 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า กรณี ศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็น ศาสตราจารย์ ภายหลังเกษียณอายุการปฏิบัติงานแล้ว  
  นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งเพ่ิมเติมว่า ตําแหน่งศาสตราจารย์ของคณะที่ได้รับการแต่งต้ังก่อนเกษียณ 
คณะจะดําเนินการเสนอช่ือแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดลไปยังมหาวิทยาลัยพิจารณา
ในปีที่เกษียณอายุการปฏิบัติงาน 
  ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือเป็นการปฏิบัติและใหเ้กียรติกับศาสตราจารย์ของคณะทุกท่าน คณะจะเสนอ
ช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ต่อ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
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   ๓.๗  การเสนอช่ือผู้สมสมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ 
  ประธานฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่      
๑๐/๒๕๖๔ เมือ่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้คณบดีเสนอช่ือผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งต้ังให้
ดํารงเลขานุการคณะ ต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นการดําเนินการตาม
ความ ข้อ ๕(๒) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแต่งต้ังคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้น
ตําแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานของส่วนงานที่มิใช่ภาควิชาหรือเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 
๒๕๕๖ วิธีที่ ๒ (ตามข้อ ๕ (๒) ของประกาศฯ)  
  ในการน้ี จึงเสนอช่ือ นางสาววิไล กลัดพรหม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
สังกัดงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศกึษา สํานักงานคณบดี ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ ต่อ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ นางสาววิไล กลัดพรหม ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ 
ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 มติที่ประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
 ๓.๘ (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่
ผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (หลักสูตรปรบัปรุง     
พ.ศ. ๒๕๖๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ตามท่ี ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ได้ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย ระยะสั้น ๔ เดือน ซึ่งหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงตามวงรอบ ๕ ปี และได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสภาพยาบาลมีข้อเสนอแนะให้
เปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ระยะสั้น ๔ เดือน ซึ่งหลักสูตรฯ มีแผนการจัดอบรมช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 
ของทุกปี โดยเก็บเงินค่าลงทะเบียนในอัตรา ๔๐,๐๐๐ บาทต่อคน 
  ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการอบรมหลักสตูรฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใหก้าร
จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตรเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม สะดวกต่อการปฏิบัติงาน คณะฯ  
จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลกัเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยยกเลิกประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 มติที่ประชุม  :   เห็นชอบใหดํ้าเนนิการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
                 ๔.๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับส่วนงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 



 

 

๙

    ตามท่ีคณะได้ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับอธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๖๔ แล้วน้ัน จึงขอรายงานความก้าวหน้าของการ PA Visit ซึ่งในขณะน้ี ได้รับการประสานจากกอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดเย่ียมชมคณะฯ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานฯ (PA Visit) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 
 

 ๔.๑.๒ สรุปประเด็นภาพรวมหลังทีมบริหารเย่ียมช่ืนชมภาควิชา (PA-Visit)  ระหว่างวันที่ ๑, ๒, 
๓, ๕  และ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ตามท่ีคณะได้ดําเนินการส่งแบบฟอร์มเพ่ือให้ภาควิชาต้ังค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของภาควิชา(PA) ปีงบประมาณ ๒๔๖๕ และทีมบริหารได้ดําเนินการเย่ียมช่ืนชมผลงานของภาควิชา 
(PA-Visit) และรับฟังข้อเสนอความต้องการรับการสนับสนุนจากคณะฯ เพ่ือร่วมกันกําหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA) ปี ๒๕๖๔ และทีมบริหารได้เสนอแนวนโยบายและแนวทางการ
สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือให้ภาควิชาบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย (PA) ของภาควิชาที่ต้ังไว้ในปี ๒๕๖๕ ทั้งน้ี 
งานแผนและพัฒนาองค์กร ได้สรุปประเด็นการเย่ียมช่ืนชมภาควิชาในภาพรวม ดังน้ี  

๑. ภาพรวมจุดแข็งของภาควิชา  
๑.๑ มีเครือข่ายงานวิจัยที่หลากหลาย ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 
๑.๒ บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ เป็นที่ยอมรับและรู้จักในระดับชาติและนานาชาติ 
๑.๓ การมีเครอืข่าย/ความร่วมมือศษิย์เก่าทีเ่ข้มแข็ง ผกูพัน พร้อมเข้ามาช่วยพัฒนาคณะ/ภาควิชา 
๑.๔ มีงานวิจัย งานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการต่อนโยบายระดับชาติ 
๑.๕ เป็นหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีประวัติการดําเนินการด้านการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ

มาอย่างยาวนาน ทําให้มีเครือข่ายกว้างขวาง  
๑.๖ คณาจารย์มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีความสามารถทางวิชาการ (สหวิทยาการ) 
๑.๗ บุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.๘ มีการบริการวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับมาตรฐานสากล และการ

ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
           ๒.  ภาพรวมโอกาสพัฒนาของภาควิชา 

๒.๑ การสร้างผลผลิตการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติในระดับ Q1 
๒.๒ การขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
๒.๓ การสร้างเครือข่าย MOU หาแหล่งทุนต่างประเทศ 
๒.๔ การการเตรียมหลักสูตรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากล (AUN-QA) และปรับหลักสูตรตาม

วงรอบ ๕ ปี  
๒.๕ การวางแผนเปิดช่องทางการเรียนการสอนแบบ Credit Bank และพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ

ตอบสนองต่อลูกค้าปัจจุบัน 
๒.๖ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้เพ่ิมมากขึ้น 
๒.๗ การประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนภายในประเทศในการจัดอบรม Up 

skill และ Re skill สําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข 
๒.๘ มีการผลักดันการขอตําแหน่งวิชาการ ความเช่ียวชาญ และการศึกษาต่อของบุคลากรสาย

วิชาการและสนับสนุน  
๓. ภาพรวมความต้องการการสนับสนุนจากคณะฯ  

โดยรายละเอียดจุดแข็ง โอกาสพัฒนา และความต้องการการสนับสนุนแยกตามรายภาควิชา  



 

 

๑๐ 

ทั้งน้ีในการกําหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับภาควิชา (PA) ที่ภาควิชาได้มีการทบทวนและตกลง
กับทีมบริหารในการเย่ียมช่ืนชมภาควิชาแต่ละภาคน้ัน งานแผนและพัฒนาองค์กร ได้ส่งไฟล์เอกสารให้หัวหน้า
ภาควิชาตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และให้ภาควิชาส่งกลับงานแผนและพัฒนาองค์กร ภายใน
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือจะได้นําเสนอคณบดีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับหัวหน้าภาควิชาต่อไป 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 

   ๔.๒  การจัดทาํคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ 
  ประธานฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อ

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ควบคุม กํากับ และติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ซึง่คณะกรรมการงบประมาณฯ ตามคําสั่งคณะฯ ที่ ๓๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทําคาํขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ – ๒๕๖๙  รายละเอียดโดยสรุปดังน้ี  

  หน่วย : บาท 

รายการ  ประมาณการรายไดป้ีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙  
 ปี ๒๕๖๖ ป ี๒๕๖๗ ป ี๒๕๖๘ ป ี๒๕๖๙ 

รวมทั้งสิ้น ๙๕,๖๑๕,๗๐๐.๐๐ ๙๙,๕๖๘,๔๐๐.๐๐ ๙๙,๗๘๗,๑๐๐.๐๐ ๑๐๐,๒๑๙,๖๐๐.๐๐
๑. รายได้จากการดําเนินงาน ๘๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๒,๒๔๕,๐๐๐.๐๐ ๙๒,๗๙๕,๐๐๐.๐๐ ๙๓,๒๙๕,๐๐๐.๐๐ 

๑.๑ รายได้จากการจัดการศึกษา ๑๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๒ รายได้จากการใหบ้ริการวิชาการและวจิัย ๔๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๓ รายได้จากการบริการสุขภาพ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑.๔ รายได้จากการลงทุน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๑.๕ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑.๖ รายได้จากการขายสินค้าและวสัดุสาํรองคลัง ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 

๑.๗ รายได้จากการดําเนินงานอ่ืน ๕,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒. รายได้ท่ีไม่เกดิจากการดาํเนินงาน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๒.๑ รายได้จากการรับบรจิาค ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. รายได้สะสม ๓,๗๑๕,๗๐๐.๐๐ ๓,๓๒๓,๔๐๐.๐๐ ๒,๙๙๒,๑๐๐.๐๐ ๒,๓๒๔,๖๐๐.๐๐ 

๓.๑ การนําเงินรายได้สะสม/เงินต้นมาใช้ ๓,๗๑๕,๗๐๐.๐๐ ๓,๓๒๓,๔๐๐.๐๐ ๒,๙๙๒,๑๐๐.๐๐ ๒,๙๒๔,๖๐๐.๐๐ 
 

รายการ คําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้คณะฯ ปงีบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ 
 ปี ๒๕๖๖ ป ี๒๕๖๗ ป ี๒๕๖๘ ป ี๒๕๖๙ 

รวมทั้งสิ้น   ๙๕,๖๑๕,๗๐๐.๐๐   ๙๙,๕๖๘,๔๐๐.๐๐   ๙๙,๗๘๗,๑๐๐.๐๐    ๑๐๐,๒๑๙,๖๐๐.๐๐ 
๑. งบบุคลากร   ๑๕,๓๙๒,๒๐๐.๐๐   ๑๕,๗๒๒,๗๐๐.๐๐   ๑๕,๗๖๖,๔๐๐.๐๐    ๑๖,๑๒๓,๙๐๐.๐๐ 
     - เงินเดือน      ๗,๑๐๕,๒๐๐.๐๐    ๗,๓๗๗,๕๐๐.๐๐     ๗,๓๖๐,๖๐๐.๐๐      ๗,๖๕๕,๑๐๐.๐๐ 
     - ค่าจา้งประจาํ      ๑,๔๗๒,๔๐๐.๐๐     ๑,๕๓๐,๖๐๐.๐๐     ๑,๕๙๑,๒๐๐.๐๐      ๑,๖๕๔,๒๐๐.๐๐ 
     - ค่าจา้งช่ัวคราว      ๖,๘๑๔,๖๐๐.๐๐     ๖,๘๑๔,๖๐๐.๐๐     ๖,๘๑๔,๖๐๐.๐๐      ๖,๘๑๔,๖๐๐.๐๐ 
๒.งบดําเนินการ   ๔๕,๗๙๔,๕๐๐.๐๐   ๕๐,๓๕๐,๗๐๐.๐๐   ๕๐,๓๕๐,๗๐๐.๐๐    ๕๐,๓๕๐,๗๐๐.๐๐ 
     - ค่าตอบแทน      ๑,๔๒๙,๓๐๐.๐๐   ๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐   ๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐    ๑๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ 
     - ค่าใช้สอย    ๑๙,๔๖๖,๒๐๐.๐๐   ๒๑,๓๐๐,๗๐๐.๐๐   ๒๑,๓๐๐,๗๐๐.๐๐    ๒๑,๓๐๐,๗๐๐.๐๐ 
     - ค่าวสัด ุ     ๔,๓๖๔,๐๐๐.๐๐     ๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐     ๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐      ๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ 
     - ค่าสาธารณปูโภค    ๑๐,๕๓๕,๐๐๐.๐๐   ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐   ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐    ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. งบลงทุน     ๑,๓๘๔,๐๐๐.๐๐      ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๗๕,๐๐๐.๐๐  ๖๐๐,๐๐๐.๐๐
     - ค่าครุภัณฑ์      ๑,๓๘๔,๐๐๐.๐๐        ๔๕๐,๐๐๐.๐๐        ๕๗๕,๐๐๐.๐๐      ๖๐๐,๐๐๐.๐๐
     - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง                         -                         -                         -                         -  
๔. งบเงินอุดหนุน   ๓๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐   ๓๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐   ๓๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐    ๓๒,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ 
๕. งบรายจา่ยอ่ืน         ๕๐,๐๐๐.๐๐         ๕๐,๐๐๐.๐๐        ๑๐๐,๐๐๐.๐๐         ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 



 

 

๑๑ 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

   ๔.๓  การดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ 
มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ [U2T])   

ประธานฯ แจ้งว่า สืบเน่ืองจากคณะได้รับ เห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดําเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (๑ ตําบล ๑ มหาวิทยาลัย) เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยคณะฯ ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการฯ จํานวน ๑ ตําบล คือ
ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดย รศ.ทัศนีย์  ศิลาวรรณ เป็นหัวหน้าโครงการฯ น้ัน  
   ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะฯ ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการต่อ ระยะที่ ๒ สําหรับ โครงการฯ  
ณ ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และได้รับอนุมัติโครงการใหม่ ระยะที่ ๒ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ๓ ตําบลคือ ๑.แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท ๒.แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ๓.แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐาน
ราก หลังโควิดในทิศทางของ BCG และเช่ือมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (ถ้ามี) ในภูมิภาค/จังหวัดน้ันๆ ซึ่งมี 
๓ เรื่องหลักๆ คือ (๑) เน้นการจ้างงานต่อเน่ือง (๒) เพ่ิมขีดความสามารถที่เด่นให้แข่งขันได้ และ (๓) กระตุ้น
การบริโภคให้เกิดการหมุนเวียน โดยทุกโครงการต้องดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จ (supply chain) คือ มีการพัฒนา
ต่อเน่ืองต้ังแต่ต้นนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา แต่สําหรับตําบลเดิมเน้นการพัฒนาต่อยอดระดับปลายนํ้า เพ่ือให้
เห็นความก้าวหน้าของการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สถาบันมีต่อไป รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม  
   สําหรับความก้าวหน้าการดําเนินโครงการฯ ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่าง ๑๖ ตุลาคม-๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สรุปได้ดังน้ี 
   ๑) การวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลข้อมูล 
          - เสนอข่าวสารและประชาสัมพันธ์โครงการฯ รายสัปดาห์ ณ สถานการณ์ปัจจุบันผ่าน social 
media – Facebook fan page U2T Mahidol -ตําบลสูงเนิน และ Website : https://www.u2t.ac.th 
         - การประเมินผลรายงานสถานภาพตําบล ผลการดําเนินงาน ๑๖ เป้าหมาย โดยโครงการฯ 
บรรลุทั้งหมด ๑๑ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานที่เกิดในโครงการน้ียังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี ๑. การสร้างงานสร้าง
อาชีพ ๒. การสร้างรายได้ ๓. การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยโครงการปัจจุบันตําบลมุ่งสู่ความพอเพียง และ
จัดทํารายงานสถานภาพตําบลรอบที่  ๔ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  - พัฒนาเว็บไซต์ U2T สูงเนินผ่าน Google Site : 
https://sites.google.com/u2t.ac.th/u2t-sungnoen/  และการปักหมุดร้านค้าในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการปักหมุด
ร้านใน Google map และดํานเนินการปักหมุดสถานที่สาํคัญต่างๆ ใน Google map  : My Map 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Cf42Nw3x8q25ollT5CZ9WzIc5D-
BVps7&usp=sharing 
   ๒) การพัฒนาสัมมาชีพ/ สร้างอาชีพ/ ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
          - เจ้าหน้าที่โครงการฯ ดําเนินการนําเสนอผลิตภัณฑ์ซุมสูงเนิน ในการเข้าร่วมแข่งขัน U2T 
Social Innovation Key Game & Challenge ๒๐๒๑  
   - ติดตามและหนุนเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จากการสาน
ตะกร้า การปลูกผัก การทํานํ้าผลไม้พ้ืนบ้านพาสเจอร์ไรซ์ และการประชาสัมพันธ์และช่องทางการจําหน่ายผ้าเง่ียง
นางดํา ลงพ้ืนที่ในการติดตามการใช้งานแอพลิเคช่ัน my shop เพ่ือการต่อยอดทางการตลาดและเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการจับคู่สี เทรนด์สี รวมถึงนําเสนอดีไซน์รูปแบบใหม่ 



 

 

๑๒

   ๓) การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามสถานการณ์การระบาด COVID-19 
          - เข้าร่วมการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูโรงเรียนอัจฉราในเรื่องการตรวจ ATK และให้ความรู้
ตามมาตรการควบคุมโรค COVID-19  

  - เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค COVID-19 และโรค NCDs ระหว่างวันที่ 
๑๕ - ๑๗ และ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ พ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้าน ตลาด ศาสนสถาน และโรงเรียนในตําบล
สูงเนิน 
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๕   เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากคณบดี 
 ๕.๑.๑  เรื่องแจ้งมหาวิทยาลัยมหิดล  
              กําหนดรับการตรวจเย่ียม TQA Site Visit เพ่ือรับการตรวจประเมินขั้นที่ ๓ (Site Visit 

Review) จากสํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ 
๕.๑.๒ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 

(๑) การพิจารณากําหนดรายวิชาไม่เกิน ๔ รายวิชา เพ่ือใช้ในการคัดเลือกของสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ที่นํามาใช้ในระบบการคัดเลือกกลางฯ รอบ Admission ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้น
ไป โดยเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทีป่ระชุมสภาคณบดีฯ ได้หารือร่วมกับ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ตําแหน่ง 
ผู้จัดการระบบ TCAS แล้วได้มีมติเห็นชอบให้แต่ละคณะ/ สถาบันกําหนดสัดส่วนค่านํ้าหนัก ๔ รายวิชาเอง ใน
ระบบการคัดเลือกกลางฯ รอบ Admission ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สําหรบัในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขอให้ที่ประชุม
สภาคณบดีฯ หารือกันต่อไป 

    (๒) การคัดค้าน (ร่าง) กฎกระทรวงแรงงาน ตาม ข้อ ๒๑ (๓) ที่ประชุมสภาคณบดีฯ เมื่อวันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้สภาคณบดีฯ ทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงาน และรองนายก 
รัฐมนตรี โดยเน้นประเด็นคุณภาพของบัณฑิตเพ่ือประโยชน์สูงสุดของวิชาชีพรวมถึงวิธีการในปัจจุบันที่มีระบบ
การศึกษาแบบเทียบเท่าที่ดําเนินการอยู่ โดยจะขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือดําเนินการต่อไป 

๕.๑.๓  การเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 (๑) วันที ่๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ คณบดีและทีมบรหิาร เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือ 
ดังน้ี 
               - เข้าพบนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์   
สุระ วิเศษศักด์ิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือหารือขอบข่ายและประเด็นการทํางานร่วมกันระหว่างคณะ   
กับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
               - เข้าพบนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เพ่ือหารือแนวทางการ
เป็นภาคีเครือข่ายการทํางานร่วมกันในด้านการทําวิจัย การพัฒนาจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร 
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบติดตาม กํากับดูแลการดําเนินงานเพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ 
             -  เข้าพบนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม เพ่ือหารือแนวทาง 
การเป็นภาคีเครือข่ายการทํางานร่วมกันในด้านการทําวิจัย การพัฒนาจัดหลักสูตรฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม/
สถานประกอบการ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบติดตาม กํากับดูแลการดําเนินงานเพ่ือใช้ในการ
กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศ  



 

 

๑๓

                        - เข้าพบนายวรุฒ บุญประยงค์ ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือการศึกษาและวิทย
บริการ สถาบนัพระบรมราชชนก เพ่ือหารือด้านการศึกษาแลกเปลี่ยน ฝึกอบรมและขยายเครือข่ายในภูมิภาค
ต่างๆ ณ กองเทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือการศึกษาและวิทยบริการ  
                    (๒) วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
              -  เข้าพบนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตําบลสูงเนิน เพ่ือเย่ียมเยียนพร้อมหารือ
ประสานงานต่อยอดโครงการเดิมที่มีอย่างต่อเน่ือง และร่วมสร้าง พัฒนาโครงการใหม่ด้วยการลงพ้ืนที่เทศบาล
และชุมชน พรอ้มร่วมสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ U2T ระยะที่ ๒ ในมิติทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้าน
โภชนาการ และด้านสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการการลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์) ให้เกิดเป็นรูปธรรมใน
ชุมชน 
                         - เข้าพบ ร้อยโทอนุชา ต้ังพาณิชย์ นายอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเย่ียมเยียน
พร้อมหารือการทํางานร่วมกันในด้านการบริหารจัดการสุขภาพของคนในชุมชนสูงเนิน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
Covid-19 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนสูงเนิน พร้อมทั้งหารือด้านงานวิจัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์กัญชาใน
การนําเข้าสู่ระบบสุขภาพและการสร้างรายได้ 
                         - เข้าพบ นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือหารือการปรับพ้ืนที่สูงเนินให้เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมุ่งเน้นให้ชาวชุมชนสูงเนินมีส่วนร่วมและมีคณุภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น                                   

 - ประชุมหารือกับคุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผูจ้ัดการประจําประเทศไทย และรองประธาน
ฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช พร้อมทีมผู้แทนของบริษัท ซเีกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือหารือและ
ติดตามความก้าวหน้าถึงแผนพัฒนาพ้ืนทีส่่วนหน่ึงของอาคารศูนย์วิจัยสูงเนินฯ ให้เป็น Factory Accommodation 
Isolation (FAI) ต่อยอดจากโครงการศูนย์รอบรู้โรคอุบัติใหม่ที่ซีเกทให้การสนับสนุน และการพัฒนาเป็นพ้ืนที่
การเรียนรู้ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมทั้งการสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ U2T ระยะที่ ๒   
ในมิติทางด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
ด้านสุขภาพ อาหาร ความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากร ในลักษณะการทําโครงการ  Tailor made 

๕.๑.๔  สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะขออนุญาตจัดทํา
สวนหย่อมบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  

ประธานฯ แจ้งว่า ได้แจ้งให้สมาคมฯ ทําหนังสืออย่างเป็นทางการ เน่ืองจากการดําเนินการ
บริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และเป็นลานร่วม ๓ คณะ จึง
ต้องแจ้งให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะทันตแพทยศาสตร์ ทราบด้วย  

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๒  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดี 
๕.๒.๑  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

     - คณะได้รับแจ้งการจัดงบประมาณสนับสนุนโครงการ MU Talents รายบุคคล (๒๒ ราย) 
จากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งให้หวัหน้าภาควิชาเพื่อแจ้งให้ผู้เขา้ร่วมโครงการจัดทํา
แผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนฯ ส่งกลับไปที่ งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ผู้เขา้ร่วมโครงการจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าตาม
ข้อตกลงกับหัวหน้าภาควิชา ครั้งที่ ๑ รอบการประเมิน ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
                         - การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ
ภาควิชา/หน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบประมาณรายคนๆ ละ ๕,๐๐๐.- บาท) ภาควิชา/ หน่วยงาน



 

 

๑๔

สามารถจัดทําเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรของภาควิชา/หน่วยงาน โดยขอใช้งบประมาณในส่วนที่ได้รับจัดสรรน้ี
ได้ แต่ทั้งน้ีขอให้เป็นมติของภาควิชา/ หน่วยงานในการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากคณะ 
 ๕.๒.๒ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

       (๑)  รายงานผลการดําเนินงาน รับการตรวจประเมินฯ โดยผู้ตรวจประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย  

จํานวน ชื่อหลักสูตร กําหนดตรวจประเมิน การดําเนินงาน   
๑ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) ๓ สาขา

วิชาเอก 
๘ - ๙  พ.ย. ๖๔ รับการตรวจเรียบร้อย 

๒ วท.ม. (สุขศึกษาและส่งเสริม
สุขภาพ) 

๑๙, ๒๓ พ.ย. ๖๔ รับการตรวจในวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๔ 
รับฟังผลการตรวจโดยวาจา ๒๓ พ.ย. ๖๔ 

๓ ปร.ด. (จุลชีวิทยาสาธารณสุข) ๑๔ - ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ส่งรายงานการประเมินหลักสูตรได้ตามแผน 
๔ วท.ม. (บริหารสาธารณสุข) ๑๖ - ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส่งรายงานการประเมินหลักสูตรได้ตามแผน 
๕ วท.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม) ๒๒ - ๒๓ ธ.ค. ๖๔ ส่งรายงานการประเมินหลักสูตรได้ตามแผน 
๖ ปร.ด. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม)  ๒๒ - ๒๓ ธ.ค. ๖๔ ส่งรายงานการประเมินหลักสูตรได้ตามแผน 

                      
  (๒)  หลักสูตรปร.ด. การพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ย่ืนขอรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลกัสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผู้ตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย ระหว่าง ๑๒-
๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
                      (๓) ด้วยกองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี กําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
C2C for OBE: Commit to Change for Outcome Based Education (AUN-QA Criteria Version4.0) 
ประจําปี ๒๕๖๕  เพ่ือส่งเสริมให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาสู่การเป็น Outcome Based 
Education และเพ่ือให้หลักสูตรมีความพร้อมในการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 
Criteria Version ๔ โดยมหาวิทยาลัยให้โควตา ส่วนงานละ ๒ หลักสูตร ซึ่งมีกําหนดการจัดอบรมดังน้ี 

กําหนดการจัดอบรม      หลักสูตรทีส่มัครเข้ารับการอบรม 
วันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๑ (MU AUN-QA Assessment Tier๓) 
หลักสูตรที่ได้รบัการตรวจประเมิน MU AUN-QA ในรูปแบบ ๓.๐ เดิม 

๑. วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 
๒. วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

     

๕.๒.๓ งานด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
   - การปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคาร ๑ ช้ัน ๒  

นัดส่งมอบและตรวจเช็คระบบวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๕.๒.๔ งานพัฒนาคุณภาพองค์กร เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ทีเ่น้นด้าน

การพัฒนาคุณภาพองค์กรตาม EdPEx Criteria ในการดําเนินงานจากเกณฑ์ TQA ลงสู่การปฏิบัติ ฝ่ายงานต่างๆ 
ในสํานักงานคณบดี อยู่ระหว่างจัดสํารวจความต้องการของระบบหลังบ้านเพ่ือใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูลในมิติ
ต่างๆ ของคณะฯ ต่อไป 

๕.๒.๕ งานด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
    - งานซ่อมแซมระบบกันซึมช้ันดาดฟ้า อาคารสวัสด์ิ  แดงสว่าง (อาคาร ๗) ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง

ดําเนินการ ซึ่งเมื่อรื้อพ้ืนทําความสะอาดหลังคา พบรอยแตกร้าวจํานวนมาก 
๕.๒.๖ งานการเงินและบริหารสินทรัพย์ 
    (๑) การจัดหาประโยชน์จากการให้เช่าอาคารสถานที ่



 

 

๑๕

                   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จาการใช้อาคารสถานที่ ประจําเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีข้อสรุปดังน้ี 

   ๑. การวางแผนในการใช้พ้ืนที่ภายในคณะ และการสนับสนุนโครงการวิจัย โดยมีแนวคิดที่ 
จะกําหนดพ้ืนที่ใช้สอยภายในคณะให้คุ้มคา่และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาจแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๓ โซน ได้แก่ 

- Zone พาณิชยกรรม โดยโซนน้ีจะเป็นโซนที่มีความสะดวก และปลอดภัยเป็นอย่างสูง  
ซึ่งจะเป็นโซนที่มุ่งเน้นในการจัดเก็บรายได้ของคณะฯ เป็นหลัก 

- Zone ผู้เช่าสําหรับบุคลากรภายในคณะ หรือบุคคลภายนอกที่มีความร่วมมือกับคณะ 
โดยโซนน้ีจะเป็นโซนที่มีความสะดวกสบาย รองลงมาจากโซนแรก โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรภายในคณะเช่า ซึ่งอาจ
มีการคิดอัตราค่าเช่าแบบพิเศษตามเง่ือนไขที่คณะฯ ได้กําหนด 

- Free zone เป็นพ้ืนที่ๆ ไม่มีการจัดเก็บรายได้ โดยมุ่งเน้นในการสนับสนุนเก่ียวกับ
โครงการวิจัยต่างๆ ของบุคลากรภายในคณะฯ  

ซึ่งการกําหนด Zone ดังกล่าว ทางทีมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จาการใช้อาคาร
สถานที่จะไปสํารวจ และจัดทํารูปแบบพร้อมร่างแนวทางหลักเกณฑ์ เพ่ือนําเสนอต่อไป 

   ๒. การวางแผนการจัดหาประโยชน์ ในปี ๒๕๖๕ โดยคณะจะทําการเปิดประมูลให้เช่า 
พ้ืนที่อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ โดยอาจมีการจ้างออกแบบโมเดล 3D เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงทําเลท่ีต้ัง
สถานประกอบธุรกิจ ความปลอดภัยและสะดวกในการขนส่ง การเดินทาง และแหล่งลูกค้าต่างๆ 

  ๓. การพิจารณาผู้เช่าพ้ืนที่อาคาร ๗ ช้ัน ๒ กระทําการผิดสัญญา ข้อ ๑๓ โดยได้นําสถานที่ 
เช่าไปให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงต่อ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคณะ ซึ่งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากการ
ใช้อาคารสถานท่ี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการจงใจกระทําผิด
สัญญา จึงเห็นควรยกเลิกสัญญาดังกล่าว และให้ผู้เช่าชําระค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาน้ี พร้อมชําระค่าเช่า
ตามระยะเวลาท่ีได้ใช้ประโยชน์ก่อนครบกําหนดสัญญา และขนย้ายทรัพย์สินออกจากท่ีดินที่เช่าให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

(๒) การตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (พัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยาน 
๒๕๖๔) คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเอกสารประการ
ประชุม สรุปผลการตรวจสอบพบว่า 

 

จํานวนพัสดุทั้งหมด (รายการ) ตรวจพบ (รายการ) ตรวจไม่พบ (รายการ) 
๑๗,๒๓๐   ๑๖,๙๓๐ ๓๐๐ 

                *  รายการท่ีตรวจไม่พบ ส่วนใหญ่จะเป็น เก้าอ้ีและโต๊ะของส่วนกลางท่ีมีการเคล่ือนย้ายไปใช้งานตามจุดต่างๆ   
 

๕.๒.๗ กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร ์ประจําปี ๒๕๖๕ 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม   :   รับทราบ 
    
๕.๓  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิจัย 
  ๕.๓.๑ แผนการให้การสนับสนุนหลัง PA visit รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  

 ๕.๓.๒ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหดิล ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (Road Show) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัย 
เข้าร่วมรับฟังโดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3H69mUP  



 

 

๑๖ 

 ๕.๓.๓ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“การใช้งานโปรแกรม SciVal เบ้ืองต้น” ให้แก่บุคลากรท่ียังไม่เคยเข้าใช้โปรแกรม SciVal ในวันอังคารที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ในรูปแบบอบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Cisco Webex 
Meetings ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานวิจัย https://op.mahidol.ac.th/ra/ ถึง
ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  ๕.๓.๔ ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดการ
ประชุมช้ีแจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแนวทางการจัดทําคําขอ
งบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ และเปิดให้มหาวิทยาลัยย่ืนคําของบประมาณด้าน ววน. ของหน่วยงานต้ังแต่บัดน้ีจนถึง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ น้ัน คณะส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน Fundamental Fund (FF) ประเภท 
Basic Research Fund ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และทุกโครงการได้มีการย่ืนข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS 
แล้ว รวมจํานวน ๖ โครงการ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

     ๕.๓.๕ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆ   
      ๑) คณะกรรมการบริหารงานของฝ่ายวิจัย  
           ๒) คณะกรรมการงานวารสาร 
     ๓) คณะกรรมการและคณะทํางานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานทาง
ห้องปฏิบัติการ  
 ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 
๕.๔  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพนัธ ์
   ๕.๔.๑  งานวิเทศสัมพันธ์ ได้เตรียมการจัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

สําหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) รุน่ที่ ๒๔ ใน
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 ๕.๔.๒ งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร กําลังจัดทําวิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ปริญญาเอก (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรส่งผู้แทนนักศึกษามาร่วมจัดทํา 
 ๕.๔.๓ ตามท่ีงานวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งเรื่องการให้บริการ ตรวจ manuscript ฉบับเต็ม สาํหรับ
คณาจารย์ โดย ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ และมีเอกสารรบัรองการตรวจจากงานวิเทศสัมพันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
น้ัน ขณะนี้คณะฯ ได้ออกประกาศเรื่องการให้บริการน้ีเรียบร้อยแล้ว 
 ๕.๔.๔ งานวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอช่ือนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขหลกัสูตร PhD (Nursing) เข้าร่วมอบรม “workshop on Qualitative Research Methods and 
Qualitative Data Analysis (Online)”, on 29 Nov. to 3 Dec. 2021 โดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน 
จํานวน ๑๐ คน 
 ๕.๔.๕ Kagawa Nutrition University (KNU) ได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับคณะฯ โดย
เสนอทุนการศกึษา Keiko ARAI Global Human Development Scholarship (GHRDS) เพ่ือเข้าศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้าน Nutrition และ Health มีศษิย์เก่าของคณะฯ ส่งใบสมัคร
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน ๑ คน งานวิเทศสัมพันธ์ได้ดําเนินการจัดส่งใบสมคัรให้กับ KNU เรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างรอฟังประกาศผล 
  ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 



 

 

๑๗

 ๕.๕  เรื่องแจง้เพื่อทราบจากรองคณบดีฝา่ยบริหารการศึกษา 
     ๕.๕.๑ มหาวิทยาลัยมหดิลได้ทําสญัญาว่าจ้างกับบริษทั เวอร์นิต้ี จํากัด พัฒนาโปรแกรม E-logbook 

ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสือ่สารและติดตามการเรียนการสอนกับอาจารย์ผู้สอน โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะ 
co pay ๕๐:๕๐ ร่วมกับคณะฯ เป็นจํานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท มีนักศึกษาช้ันปีที่ ๓ และปีที่ ๔ เข้าร่วมทั้งหมด
ประมาณ ๓๐๐ คน  โดยสามารถใช้โปรแกรมเป็นระยะเวลา ๒ ปี และเสียค่าใช้จ่ายปีต่อปีในปีถัดไป 
    ๕.๕.๒ เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
                      ๑) การนํารายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เข้าระบบคลังหน่วยกิตของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม มีสาระสําคัญโดยสรุป 
                   ๒) ปฏิทินการดําเนินการรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS 
ประจําปี ๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ๓) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี (หลักสตูรไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๔) การพิจาณารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และการกําหนดหลักเกณฑ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (Literacy) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
         ๕.๕.๓  เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
                    ๑) การขอเทียบโอนผลการศึกษา นอกระบบ และ/หรอืการศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาในระบบ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก (หลักสูตรภาค
ปกติ) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จากการเทียบเน้ือหาการฝึกปฏิบัติงานหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานด้าน
จิตวิทยาคลินิก ซึ่งเป็นหลักสตูรที่ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาจิตวิทยาคลินิก สํานักสถาน 
พยาบาลการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กับรายวิชา SICL 645 
ADVANCED PRACTICUM ๓ หน่วยกิต โดยนักศึกษาต้องชําระเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการฝึก
ภาคสนาม  โดยไม่ต้องเข้าศึกษารายวิชา และบัณฑิตวิทยาลัยจะบันทึกผลการเรียนรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้
เทียบโอน ซึ่งเป็นหน่วยกิตที่ได้จากการอบรมบันทึกเป็น “CT”(Credits from Training) 
     ๒) การขอปรับปรุงรายการและอัตราค่าธรรมเนียมการศกึษาของหลักสตูรต่างๆ เช่น 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจติวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ เพ่ือบัณฑิตวิทยาลัยจะได้เสนอไปยังคณะกรรมการกําหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดธรรค่าธรรมเนียม
การศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป  

๓) CMB - Mahidol Postgraduate Scholarship for Myanmar Scholars รายละเอียดใน
ลิงค์ https://graduate.mahidol.ac.th/CMB-Mahidol-Postgraduate-Scholarship/# 

๔) ขั้นตอนการรับลงทะเบียนรายวิชาเลือกหลักสูตรปรญิญาโท ซึ่งกําหนดจํานวนผู้ลงทะเบียน
ขั้นตํ่าไม่ตํ่ากว่า ๓ คน ประจาํภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕) Process of making MAP-C and Microcredit  รายละเอียดกําหนดการเอกสารประชุม 
๖) International Student Travel (updated October, 2021) 
๗) International Admission Data 2021 
๘) สรุปข้อมูลการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๙) กําหนดการเรียนการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ GRID ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
๑๐) กําหนดการสอบภาษาอังกฤษ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และประกาศแนวทางปฏิบัติของ

ผู้เข้าสอบ  วัดความรู้ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 



 

 

๑๘

๕.๕.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ต่างประเทศสําหรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๕.๕  งานกายภาพ  
    ๑) จากการได้สอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุ ได้ประชุมหารือร่วมกับ รศ.ไกรชาติ ตันตระการอาภา  

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  ถึงแนวทางการจัดระเบียบพ้ืนที่
จอดรถร่วม ๒ คณะ บริเวณด้านข้างอาคาร ๕ ผลการหารือ ทั้ง ๒ คณะเห็นชอบในการจัดระเบียบพ้ืนที่จอดรถ
ร่วมให้มีการตีเส้นช่องจอดรถและมีความกว้างของช่องให้เป็นมาตรฐานที่เก่ียวข้อง โดยมอบหมายให้งาน
กายภาพฯ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกแบบและนํามาพิจารณาร่วมกันอีกคร้ัง ขนาดพ้ืนที่ลานจอดรถ 
กว้าง ๑๘.๓๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร พ้ืนที่โดยรวม ๔๙๔.๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดแจ้งในที่ประชุม 

 ๒) การจัดการความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการอาคาร ๑ เน่ืองด้วยทีมบริหารพบว่ามี
บุคคลภายนอกมาใช้บริการอาคาร ๑ เป็นจํานวนมาก ได้แก่ ผู้ติดต่องาน นักศึกษาเขา้มาทํา Lab และผู้ที่     
อาจแอบแฝงเข้ามา จึงจะจัดให้บุคคลภายนอกทําการแลกบัตรที่โต๊ะ รปภ.ก่อนขึ้นอาคาร  

    รศ.พัชราณี ภวัตกุล แจ้งว่า จะขอบัตรเข้าอาคารให้แก่นักศึกษาหรือผู้ช่วยวิจัยสังกัดภาควิชา 
 รองคณบดี แจง้เพ่ิมเติมว่า ขอความร่วมมือจากอาจารย์ให้นักศึกษาที่ต้องเข้ามาทํา Lab เป็น

ครั้งคราว ขอให้แลกบัตรก่อนเข้าอาคาร และการให้บัตรแก่นักศึกษาหรือนักวิจัยจะต้องแจ้งให้บริษัทที่จะจัดทํา
คีย์การ์ดดําเนินการและจะมคี่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น กรณีทํา Lab เป็นประจําให้ภาควิชาทําหนังสือแจ้งขอบัตรเข้า
อาคาร 

ที่ประชุม   :   รับทราบ 
 
 ๕.๖  เรื่องแจง้เพือ่ทราบจากรองคณบดีกิจการนักศึกษาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
     ๕.๖.๑  คณะมีนโยบายไม่สนับสนุนการติดต่อประชุมมอบหมายงาน แจ้งข่าวสารทีไ่ม่เร่งด่วนหลัง
เวลาทําการ (๑๖.๓๐ น.) เพ่ือเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อความเครียดและภาวะอ่ืนๆ รวมถึงเป็นการตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาที่ย่ังยืนในประเด็น SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at 
all ages ในกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ์
     ๕.๖.๒ ผลการบันทึกข้อมลู โครงการการลดการใช้กระดาษของงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาที่ย่ังยืน SDG Goal 13: Take urgent action to combat climate change 
and its impacts ต้ังแต่วันที่ ๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการรับ-ส่งเอกสารเฉพาะใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าสามารถลดการใช้กระดาษจากการจัดประชุม การขออนุมติไปฝึกอบรม การขอ
อนุมัติลา และการเวียนแจ้งหนังสือแต่งต้ังกรรมการไปยังทุกหน่วยงาน/ภาควิชา ได้จํานวน ๓๐๘ แผน่ เมื่อ
ประเมินความสามารถในการลดการปล่อยระบายคาร์บอนพบว่า สามารถลดการปล่อยระบายคาร์บอนได้ ๓.๒๓ 
กิโลกรัมสมมูลคาร์บอนเทียบเท่า (๓.๒๓ kg CO2 eq) โดยประมาณ ซึ่งในปริมาณดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบในเชิง
ปริมาณการปล่อยระบายคาร์บอน จะพบว่ามีอัตราเทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้า ๕.๔ หน่วย (kWh) และการใช้
นํ้าประปาจากการประปานครหลวง ๔.๑ ลกูบาศก์เมตร 

 ๕.๖.๓ โครงการประเมินการเผาผลาญพลังงานจากการเดินบันไดแทนการใช้ลิฟต์ภายในอาคาร
สาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร ๑) เมื่อคํานวณจากนํ้าหนักเฉลี่ยต่อคน (๖๑.๓ กิโลกรัม) และเปรียบเทียบกับอัตรา
การเผาผลาญพลังงานจากการเดินบันได (๐.๐๐๓๓ กิโลแคลอรี่/ ขั้นบันได-นํ้าหนักตัว ๑ กิโลกรัม) จะได้อัตรา
การเผาผลาญพลังงานต่อช้ันบันได เท่ากับ ๔ กิโลแคลอรี่โดยประมาณ 

    เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาที่ย่ังยืนตาม SDG 3: Ensure healthy lives and promote 
well-being for all at all ages โดยการเลือกเปิด-ปิดลิฟต์บางช้ันในอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร ๑) เช่น 



 

 

๑๙

เปิดลิฟต์เฉพาะช้ัน ๑, ๔, และ ๗ จะพบว่า หากมีอัตราการใช้ลิฟต์ในกลุ่มบุคลากรเท่ากับ ๔.๒ ครั้ง/วัน (ตัวเลข
จากการสํารวจเบ้ืองต้น) บุคลากรฯจะสามารถเผาผลาญพลังงานไปได้ดังน้ี 

- บุคลากรที่มาปฏิบัติงานและใช้บันไดขึ้น-ลง ๑ ช้ัน (ช้ัน ๒, ๕, ๘) จะสามารถเผาผลาญพลังงาน
ไปได้ ๓๓.๖ กิโลแคลอรี่/วัน 

- บุคลากรที่มาปฏิบัติงานและใช้บันไดขึ้น-ลง ๒ ช้ัน (ช้ัน ๓, ๖, ๙) จะสามารถเผาผลาญพลังงาน
ไปได้ ๖๗.๒ กิโลแคลอรี่/วัน 

- บุคลากรที่มาปฏิบัติงานและใช้บันไดข้ึน-ลง ๓ ช้ัน (ช้ัน ๑๐) จะสามารถเผาผลาญพลังงานไป
ได้ ๑๐๐.๘ กิโลแคลอรี่/วัน 

       บุคลากรที่มาปฏิบัติงานและใช้บันไดขึ้น-ลง ๔ ช้ัน (ช้ัน ๑๑-Fitness/ดาดฟ้า) จะสามารถเผา
ผลาญพลังงานไปได้ ๑๓๔.๔ กิโลแคลอรี่/วัน 
 ๕.๖.๔ รายงานผลการจัดบริการสุขภาพนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓) มีจํานวน
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้ารับบริการสุขภาพนักศึกษา จํานวน ๒๑๒ คน (๕๗๓ ครั้ง) ส่วนใหญ่เข้ารับ
บริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย        
ใช้สิทธ์ิสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ๔๙.๖% และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๕๐.๔% ด้วยกลุ่ม
อาการแสดงหลัก ได้แก่ ๑) Factors influencing health status and contact with health services,         
๒) Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory finding not elsewhere classified,        
๓) Disease of the genitourinary system, ๔) Injury, poisoning and certain other consequences of 
external causes 

๕.๖.๕  แนวทางการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 สําหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับ
การฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 

 เน่ืองด้วยยังมีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งน้ีเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ได้อย่างทั่วถึง กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเสนอแนวทางการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 

กรณีที่ ๑ สําหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นักศึกษาสามารถติดต่อประสานงาน
โรงพยาบาลใกล้บ้านได้โดยตรง หรือนักศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ศาลายา สามารถลงทะเบียนได้ที่ website ของ
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid/ สําหรับ
นักศึกษาต่างชาติให้ walk in ไปที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพ่ือ gen เลข ๑๓ หลัก หรือติดตามข้อมูล
ข่าวสารและแจ้งความประสงค์การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ได้ที่เพจ MU Health 

กรณีที่ ๒ สําหรับนักศึกษาที่เคยฉีดวัคซีน ๑ เข็ม ต้องการได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม ๒ หรือ
ต้องการได้รับเข็ม Booster นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ที่ website ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก https://www.gj.mahidol.ac.th/main/pr_covid/ สําหรับนักศึกษาต่างชาติให้โทรสอบถาม
ได้ที่ ๐-๒๘๔๙ ๖๖๐๐ ต่อ ๑๐๕๙-๖๐ คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ 
    กรณีที่ ๓ สําหรับนักศึกษาทีอ่ายุตํ่ากว่า ๑๘ และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซนี นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/stCP8 
   ๕.๖.๖ แผนการดําเนินโครงการ Mahidol HIDEF 
     ตามท่ีงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศกึษา ดําเนินโครงการ Mahidol HIDEF เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน ซึ่งจะนําไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดเป็นกิจกรรมหลัก ๕ ด้าน ในหลกัเกณฑ์การเข้า



 

 

๒๐

ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานบริหารการศึกษาฯ ได้
จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือตอบสนองกิจกรรมหลัก ๕ ด้าน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ๕.๖.๗  ความคืบหน้าการดําเนินงานสนับสนุนนักศึกษาฝกึงานในการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ก่อนเข้ารบัการฝึกงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นชอบให้มี
การสนับสนุนนักศึกษาฝึกงานในการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ๒ รปูแบบ คือ ๑) การตรวจ
แบบ RT-PCR ราคาตรวจ ๑,๕๒๐ บาท และ ๒) การตรวจแบบ ATK ราคาตรวจ ๔๗๐ บาท ซึ่งขณะน้ีอยู่
ระหว่างการเสนอประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม   :   รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๖   เรื่องอ่ืนๆ  
     ไม่ม ี
   
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๕  น.  
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